



คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ ๖๐ ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับประกาศนียบัตร AMERICAN BOARD OF SUBSPECIALTY IN CARDIOVASCULAR DISEASE จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างสูงทั้งความเป็นแพทย์ ความเป็นอาจารย์และเป็นนักบริหารระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากบุคคล องค์กร รวมทั้งวงการต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ด้านการแพทย์นั้น ได้รับเหรียญทองผลงานดีเด่นจากที่ประชุม GRAND WORLD ORGANIZATION OF TERNATIVE MEDICINES ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ด้านการบริหารการศึกษา เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นศิษย์เก่าคนแรกของสถาบันที่ได้รับตำแหน่งการบริหารสูงสุดในสถาบันที่เคยศึกษา ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้แสดงศักยภาพทางการบริหารอย่างผู้ที่เข้าใจปัญหาของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เป็นบุคคลรุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้วางรากฐานการบริหารและการพัฒนาวิชาการอย่างสมดุลระหว่างวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะสมาชิกที่มีผลงานดีเด่นของ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENTS ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความรู้ความสามารถรวมทั้งความเข้าใจปรัชญาและการจัดการศึกษา



ระดับอุดมศึกษาอย่างดียิ่ง จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มีแนวคิดทางการบริหารระดับอุดมศึกษาว่า “การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เมืองไทยจะพัฒนาก้าวไกลย่อมขึ้นอยู่กับ การสร้างองค์ความรู้และสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม การกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจัยในการพัฒนาอุดมศึกษาให้เป็นเลิศ อยู่ที่การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้อิสระในการบริหารจัดการ”

แนวคิดดังกล่าวได้นำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานอันสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกแห่ง เมื่อดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยผลงานเด่นที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหาร ได้แก่ การแก้ไขปัญหา การขาดแคลนอาจารย์ในสาขาที่จำเป็น ๑๖ สาขาวิชา โดยจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ โดยศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ต่างประเทศ การฝึกทักษะการบริหารแก่อาจารย์และนิสิตเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ โดยการอบรมระยะสั้นที่ต่างประเทศ สนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งสร้างระบบ การประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อรองรับการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ ให้ความสำคัญและผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจากระบบเดิมมาเป็นระบบการใช้คะแนน สะสมตลอดหลักสูตร โดยเน้นการส่งเสริมประสบการณ์ทุกด้านของผู้เรียน อันจะนำไปสู่ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

จะเห็นได้ว่า ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้ที่ตั้งพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และสร้างคุณูปการยิ่งต่อการบริหารการอุดมศึกษาของประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าสู่ทิศทางการที่สมควรและมีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาธน์ปริญญา การศึกษาคุณฐิติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ บริหารการศึกษาแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

